

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ**

Số: /HĐND

V/v tổng hợp ý kiến chất vấn  
của đại biểu HĐND thị xã tại kỳ  
họp thường lệ cuối năm 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đức Phổ, ngày tháng năm 2022*

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã;
- Phòng Quản lý đô thị thị xã;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.

Đến ngày 07/12/2022, Thường trực HĐND thị xã nhận được các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND thị xã đăng ký chất vấn tại kỳ họp HĐND thị xã cuối năm 2022. Qua xem xét các nội dung đăng ký, Thường trực HĐND thị xã thống nhất nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Chất vấn liên quan đến lĩnh vực đất đai**

\* **Đại biểu chất vấn:** Võ Minh Châu

\* **Người được chất vấn:** Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

\* **Nội dung chất vấn:** Công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị xã và các xã, phường trong thời gian qua có nội dung chưa chặt chẽ, cụ thể như: Việc hoán đổi đất của người dân để thực hiện một số công trình, dự án nhưng không có phương án cụ thể, đến nay nhiều hộ dân chưa được lại cấp giấy CNQSD đất; việc rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý theo Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh có nội dung còn sai sót.... Do đó, khi tiến hành thu hồi đất (các loại đất nêu trên) để thực hiện các công trình, dự án, trong đó có dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trong quá trình thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, cử tri thị xã Đức Phổ nói chung và cử tri xã Phổ Nhơn, xã Phổ Phong nói riêng có phản ánh: Việc UBND cấp xã xác nhận nguồn gốc đất có nhiều trường hợp chưa thỏa đáng hoặc chưa đúng (đất người dân khai hoang nhưng địa phương đưa vào quản lý theo Chỉ thị 09, nên UBND cấp xã xác nhận là đất do UBND cấp xã quản lý); đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn xã Phổ Nhơn và xã Phổ Phong thấp hơn các địa phương khác trong địa bàn thị xã và đơn giá bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn thị xã thấp hơn địa bàn tỉnh lân cận (Hoài Nhơn, Bình Định), gây thiệt thòi cho Nhân dân.

Với vai trách nhiệm là Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, tôi đề nghị đồng chí cho biết:

(1) Có hay không những hạn chế trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai đã nêu trên?

(2) Cử tri phản ánh những bất cập trong xác nhận nguồn gốc đất và đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam nêu trên có đúng không?

(3) Đồng chí có giải pháp gì để tham mưu cho UBND thị xã và cấp thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết những hạn chế, bất cập (nếu có) trong thời gian đến?

## **2. Chất vấn liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo**

\* **Đại biểu chất vấn:** Tô Thị Trúc

\* **Người được chất vấn:** Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

\* **Nội dung chất vấn:** Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2021, 2022 mặc dù ngân sách thị xã còn nhiều khó khăn nhưng đã ưu tiên phần lớn nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất giáo dục (xây mới, sửa chữa, nâng cấp trường lớp; mua sắm trang thiết bị..), nhưng theo Báo cáo số 448/BC-UBND ngày 29/11/2022 của UBND thị xã về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp năm 2023, đánh giá chất lượng giáo dục trên địa bàn thị xã không bền vững, một số trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia có nguy cơ không duy trì, giữ vững được kết quả đạt chuẩn sau 5 năm. Vậy với trách nhiệm là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, xin ông cho biết nguyên nhân của tình trạng không giữ chuẩn và giải pháp nào để khắc phục tình trạng nêu trên?

## **3. Chất vấn liên quan việc sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất**

\* **Đại biểu chất vấn:** Võ Thị Tranh

\* **Người được chất vấn:** Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

\* **Nội dung chất vấn:** Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND thị xã Đức Phổ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 18/10/2021; và tiếp tục được điều chỉnh tại Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 04/4/2022. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo sau khi phương án được phê duyệt vẫn còn chậm.

Với vai trò là thủ trưởng cơ quan được Chủ tịch UBND thị xã giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND thị xã triển khai thực hiện phương án, đề nghị Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch cho biết: Đến nay đã thực hiện được những nội dung công việc nào? Nguyên nhân vì sao việc thực hiện các nội dung công việc sau khi phương án được phê duyệt vẫn còn chậm? Trách nhiệm thuộc về cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân nào? Biện pháp thực hiện trong thời gian đến?

## **4. Chất vấn liên quan đến đầu tư hạ tầng, phát triển, chỉnh trang đô thị**

\* **Đại biểu chất vấn:** Võ Văn Sáu

\* **Người được chất vấn:** Phó Trưởng phòng (phụ trách) Quản lý đô thị

\* **Nội dung chất vấn:** Trong những năm qua, nhờ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và UBND thị xã đã cân đối kinh phí để đầu tư, xây dựng hoàn thành các trục đường chính đô thị: Quốc lộ 1A - Phố Vinh (*đường Hùng Vương*), Quốc lộ 1A - Mỹ Á (*đường Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền*), đường Trung tâm thị trấn Đức Phổ nổi dài (*đường Phạm Văn Đồng*), đường Võ Trung Thành (*Km1+255 - Km2+255*), đường Chu Văn An và các dự án quan trọng của đô thị như: Hệ thống thoát nước đường Đỗ Quang Thắng, Huỳnh Công Thiệu, Trần Hưng Đạo (*giai đoạn 1*), Công viên cây xanh...

Công tác chỉnh trang đô thị được chú trọng; các tuyến đường, vỉa hè, cây xanh (*tỷ lệ diện tích cây xanh hiện có 152,3 ha/1.047,9 ha*), hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư nâng cấp; các dự án về khu dân cư và chỉnh trang đô thị được quan tâm đầu tư, xây dựng như: Khu dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị (*phường Phố Ninh và phường Nguyễn Nghiêm*), Khu dân cư An Phát Đạt và chỉnh trang đô thị (*phường Phố Hòa*), Khu dân cư Bàu Sen và chỉnh trang đô thị (*phường Phố Hòa*)... Qua đó, đã góp phần cải thiện cảnh quan, diện mạo khu vực nội thị của thị xã Đức Phổ.

Tuy nhiên, qua đánh giá thực tế thực tế việc trồng cây cảnh quan các tuyến đường, các KDC trên địa bàn chưa đảm bảo; cảnh quan, kiến trúc đô thị của thị xã Đức Phổ chưa tạo được nét đặc trưng riêng, xứng tầm của thị xã; Công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị còn một số tồn tại, hạn chế nhất định; việc huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị gặp nhiều khó khăn.

Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu UBND thị xã về công tác này, đề nghị đồng chí Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã cho biết nguyên nhân và giải pháp khắc phục vấn đề này?

Thường trực HĐND thị xã chuyển đến cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xem xét, trả lời trực tiếp tại kỳ họp và có văn bản báo cáo trả lời cho Thường trực HĐND thị xã và đại biểu HĐND thị xã chất vấn **chậm nhất ngày 12/12/2022./.**

**Nơi nhận:**

- TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Đại biểu có ý kiến chất vấn;
- Chánh Văn phòng thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Kiều**

